

# บิ๊กซ่างปลื้มทุกพรรค

## ชงไอเดียปรองดอง ปชช.หัวนยังขัดแย้ง

**“บิ๊กซ่าง” ลุยต่อ “ปรองดอง” เล็งเชิญกลุ่ม “ธุรกิจ-นักวิชาการ-นักศึกษา” ร่วมถกปลื้มทุกพรรคชงไอเดียเป็นประโยชน์ “ปชป.” บอกทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคับประคอง อย่าขยายความขัดแย้ง พร้อมปลอบใจนายกฯ ผิด**



### ■ บิ๊กซ่าง

ต่อจากหน้า 1

พลาดโยนหินถามทางขึ้น VAT เพิ่ม 1 % ‘กปปส.’ ตอบรับเทียบเชิญ 17 มี.ค.ร่วม ถก ป.ย.ป. ระบ. พร้อมร่วมมือ รบ.-คสช. ผลักดันการปฏิรูปปท.ให้สำเร็จ “สวนดุสิต โพล” เปิดผลสำรวจ พบ ปชช.ส่วนใหญ่มองนักการเมืองยุค“ลุงตู่”ยังแบ่งฝักแบ่งฝ่าย วอนให้สามัคคีปรองดอง หุดยตะเลาะเบาแวงกัน ขณะที่ “ภาคเอกชน” ประสานเสียงยังไม่เหมาะขึ้นภาษีแต่หากจะขึ้นจริงรัฐควรตอบ ปชช.ว่า ได้ลดใช้งบประมาณฟุ่มเฟือยแล้วหรือยัง

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.60 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวถึงความคืบหน้ารับฟังข้อเสนอแนะแนวทางปรองดองของพรรคการเมืองต่างๆ ว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนพรรคการเมือง คิดว่าในสัปดาห์หน้าจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นใกล้จะครบแล้วส่วนกระบวนการต่อไปก็จะเชิญ

กลุ่มการเมืองต่างๆเข้าร่วมเสนอความคิดเห็น โดยวันที่ 15 มี.ค.นี้ จะเชิญกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และวันที่ 17 มี.ค. จะเชิญกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กปปส.)

พล.อ.ชัยชาญ กล่าวต่อว่า จากนั้นก็จะเชิญกลุ่มภาคส่วนอื่นๆเข้าร่วม แสดงความคิดเห็นด้วย เช่นกัน ทั้งกลุ่มภาคธุรกิจ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักวิชาการ รวมทั้งกลุ่มอื่นๆ ต่อไป สำหรับการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ ทางคณะอนุกรรมการของตนก็จะรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆโดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.สส. เป็นประธาน ได้ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นไปด้วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับฟังข้อมูลที่ดี ทุกพรรคการเมือง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

พล.อ.วินัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงกรณี

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีบางบุคคลพูดถึงการสร้างความปรองดองควรให้ทหารกลับเข้ากรมกองนั้นว่า คงไม่ผิดปกติก่ออะไรถือเป็นมุมมอง และข้อคิดเห็นหนึ่งซึ่งจริงแล้วโดยทั่วไปหากสภาพการณ์บ้านเมืองปกติจะเห็นว่าทหารก็คงอยู่ในกรอบงาน และปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปบ้าง เพราะในช่วงนี้บ้างยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกติ จึงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมบ้างตามคำมอบหมายงานผ่านคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมาย

โฆษก คสช.กล่าวต่อว่า พร้อมทั้งเสริมประสิทธิภาพให้งานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยงานบริการช่วยเหลือประชาชนงานจัดระเบียบสังคม การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือการดูแลการดำเนินชีวิตของประชาชน รวมทั้งทำให้สังคมได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอาเปรียบเช่นเรื่องปัญหาผู้มีอิทธิพล หรือปัญหาเงินกู้นอกระบบ เป็นต้นอีกทั้งที่ผ่านมามีสัญญาณที่เห็นกันในเชิงประจักษ์ส่วนใหญ่ค่อนข้างส่งผลบวก และค่อนข้างได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน อย่างไรก็ตามตนขออย่าว่างานเพิ่มเติมเหล่านี้ก็เป็นไปตามความจำเป็นของสถานการณ์

ด้าน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวว่า เรื่องปรองดองที่เริ่มมีคณออกมาโจมตีรัฐบาลในทำนองเปิดเวทีแบบไม่จริงใจนั้นตนบอกแต่ต้นแล้วทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ประคับประคองให้เกิดขึ้นให้ได้ ต้องประเมินว่า การพูดของเราทำให้เกิด

ความปรองดองยากหรือไม่ ถ้าทำให้เกิดขึ้นยากก็อย่าพึ่งพูด ถ้าพูดแล้วปรองดองเกิดง่ายขึ้นก็พูด ทุกคนหวังผลสำเร็จทั้งนั้น

พร้อมกันนี้ นายนิพิฏฐ์ ยังได้กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ถูกโจมตีเรื่องการออกมาพูดถึงการขึ้นภาษี จาก 7 เป็น 8 เปอร์เซ็นที่ว่า ที่จริงไม่ยากวิจารณ์ตาก็ไม่ถนัดเรื่องเศรษฐกิจ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเมือง ต้องยอมรับความจริงว่าตัวนายกฯไม่ได้เติบโตมาในสายการเมือง เรื่องบางเรื่องพอท่านคิดอาจจะพูดไปเลย บางเรื่องอ่อนไหว ตนว่าอย่าไปทำให้เป็นเรื่องใหญ่ในบรรยากาศการปรองดองแบบนี้ ถ้าการพูดของนายกฯผิดจังหวะหรือพลาดไปก็อย่าไปขยาย

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย(กปปส.) กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ว่า ตามที่ทางคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.) ได้มีหนังสือเชิญมาถึง กปปส. ขอเชิญให้ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย พวกตนคณะกรรมการ กปปส. ได้ประชุมกันและตอบรับเชิญไปแล้ว และได้แจ้งให้กระทรวงกลาโหมทราบว่าเราทั้งคณะจะไปพบปลัดกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 17 มี.ค.เวลา 09.00 น.

ตั้งนั้นการที่คณะกรรมการ กปปส. จะไปชี้แจงต่อป.ย.ป.นั้นจึงเป็นไปเพื่อการปฏิรูปประเทศเดินหน้าไปได้สมเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน เราจะร่วมมือกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์และ คสช. ผลักดันการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จให้ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็น

เห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,194 คน ระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค.60 ในหัวข้อ “นักการเมืองในช่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในสายตาประชาชน” โดยเมื่อถามประชาชนว่า นักการเมือง ณ วันนี้เป็นอย่างไร พบว่าอันดับ 1 ร้อยละ 73.70 ระบุว่า ยังคงแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อันดับ 2 ร้อยละ 69.51 ระบุว่า มีบทบาทลดลง ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวทางการเมือง และอันดับ 3 ร้อยละ 64.82 ระบุว่า อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม รอรับการเลือกตั้ง

ส่วนบทบาทของนักการเมืองต่อการสร้างความปรองดองตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์นั้น ประชาชนร้อยละ 75.04 ระบุว่า ทุกฝ่ายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางสร้างความปรองดองขณะที่ร้อยละ 74.00 ระบุว่า บางฝ่ายก็ออกมาคัดค้าน บางฝ่ายก็เห็นด้วย และอีกร้อยละ 67.42 ระบุว่า แนวทางของแต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับผู้นำพรรค สำหรับสิ่งที่อยากฝากบอกนักการเมือง ประชาชนร้อยละ 85.93 ระบุว่า ควรมีความสามัคคี ปรองดอง หยุดทะเลาะเบาะแว้ง ขณะที่ร้อยละ 80.32 ระบุว่า เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง และร้อยละ 78.48 ว่าเป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน

วันเดียวกัน นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงกระแสข่าวการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยจากปัจจุบัน 7% ขึ้นอีก 1% เป็น 8% ว่า คงไม่สามารถระบุได้ว่าสมควรจัดเก็บเพิ่มหรือไม่ เพราะการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยกำหนดไว้ชัดเจนคือ 10% แต่รัฐบาลลดเหลือ 7% เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของภาคประ

ชาชน หากเวลานี้จะจัดเก็บรัฐบาลต้องดูว่ามีความจำเป็น มีความเหมาะสมแค่ไหน เพราะผลกระทบแรกจะเกิดกับประชาชนผู้บริโภคให้มีภาระเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคการผลิต ขณะที่นายพิชิต อรุณพลภณ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดรัฐบาลหารายได้เพิ่ม แต่ไม่เห็นด้วยจะปรับขึ้นภาษีขณะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวเพราะการปรับขึ้นภาษีจะส่งผลให้ราคาสินค้าทุกอย่างแพงขึ้น จะไปลดทอนกำลังซื้อของผู้บริโภคได้ภาครัฐควรตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละส่วนว่ามีการใช้งบประมาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องเสียไปหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังไม่เห็นข้อมูลและรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นอย่างไรบ้าง

เช่นเดียวกับ นายณพพร เทพสิทธิ์า ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สรท.) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะตัดสินใจขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มตอนนี้ เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจเพิ่งเริ่มปรับตัวดีขึ้นเท่านั้น ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนและเศรษฐกิจเพิ่งฟื้นตัวมีเพียงประชาชนระดับบนที่ได้รับประโยชน์เท่านั้น ยังไม่ลงไปถึงประชาชนระดับล่าง จะยิ่งส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอีก ถือเป็นการซ้ำเติมประชาชน อาจส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงักการบริโภคของประชาชนเกิดการชะลอตัวเหมือนอย่างการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศญี่ปุ่นเป็น 8%

“หากรัฐบาลจะขึ้นภาษีจริง ก็ควรมีคำตอบให้แก่ประชาชนว่า รัฐบาลตัดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น ลดการใช้งบประมาณฟุ่มเฟือย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่”